






# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

12 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>โลโก้ใหม่ “30 บาทรักษาทุกที่”</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, newtv, thecoverage, thejournalistclub, ch7, hfocus, postoday)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เผยถึงตราสัญลักษณ์โครงการ (โลโก้) สำหรับใช้ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ได้มอบ สปสช. จัดทำใหม่ให้มีความโดดเด่น ชัดเจน และสังเกตได้ง่าย มีข้อความ “30 บาทรักษาทุกที่” และมีเครื่องหมาย “ถูก” ที่สะท้อนว่าให้บริการอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข มีเครื่องหมาย “กาชาด” และได้ใช้สีแดงที่สื่อถึงการรักษาพยาบาล บ่งบอกถึงความอุ่นใจในการรับบริการ โดยโลโก้ใหม่จะเริ่มติดที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ก่อน จากนั้นจะทยอยติดที่หน่วยบริการในจังหวัดนำร่องที่ผ่านมาให้ครบถ้วน ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า หน่วยบริการที่ติดโลโก้ 30 บาทรักษาทุกที่ เป็นหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิที่เข้าร่วมให้บริการประชาชนสิทธิบัตรทอง ซึ่งจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ 3 ข้อ คือ 1. มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการ 2. ได้ทำการเชื่อมข้อมูลสุขภาพกับ สปสช. แล้ว และ 3. มีระบบส่งต่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมข้อมูลกับ รพ. รับส่งต่อในเครือข่าย</p>	
<p><b>โครงการ “พาทหมอไปหาประชาชน”</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, prd.)</p> <p>- นายกองตรี ดร.ธนภุต จิตรอารีรัตน์ ผู้ช่วย รมต. ประจำ สร. เป็นประธานเปิดโครงการพาทหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ รพ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พร้อมกล่าวว่า โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาาระบบบริการสาธารณสุขให้เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุข ภาคเอกชน ภาคประชาชน และอสม. โดย สร. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	-
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>โครงการรณรงค์ผ่าตัดต่อกระดูกเฉลิมพระเกียรติฯ</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, prd.)</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ผ่าตัดต่อกระดูก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ รพ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โดย อ.บางมูลนาก มีประชากรประมาณ 53,888 คน เป็นผู้สูงอายุ 12,230 คน มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคตาต่อกระดูกเฉลี่ย 350 คนต่อปี มุ่งหวังให้กลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการการผ่าตัดต่อกระดูก ลดระยะเวลาการรอคิว ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว และได้คืนชีวิตใหม่ที่สดใสทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	-
<p><b>ยกระดับการนวดไทย</b></p> <p>สื่อนำเสนอ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, INN)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เผยว่า ได้มีโอกาสหารือกับนายกสมาคมจรรยาเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทย ถึงปัญหาการออกใบ สพส.14 ปัญหาแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพหมอนวด และการผลักดันนวดไทยเป็นซอฟต์แวร์พาวเวอร์ ย้ำถึงปัญหาแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพหมอนวดนั้นผิดกฎหมาย จากนี้จะต้องเข้มงวดมากขึ้น พร้อมผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนหมอนวดเพื่อแบ่งเกรดให้รับค่าตอบแทนตามความสามารถ เชื่อว่าจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้หมอนวดอัปเดตตัวเองเพื่ออบรมขั้นสูง ทั้งนี้ ที่ยังห่วงคือ ไม่อยากให้การนวดแผนไทยปนกับการขายบริการ ดังนั้น ต้องช่วยกันทุกฝ่ายทำให้นวดแผนไทยไม่มีขายบริการแฝง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>กฎหมาย อสม.</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ prd.</p> <p>- นายวีรพล โดมรงค์ดี ผู้ช่วย รมต. ประจำ สธ. เผยว่า อสม. เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนการดูแลประชาชน รมว.สธ. จึงได้มีการเร่งรัดในการออกกฎหมายเพื่อให้ อสม. เป็นเหมือนกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นเหมือนกับ อปท. ที่เป็นข้าราชการของรัฐ สามารถได้รับเงินค่าตอบแทนไม่ว่าจะอยู่ในรัฐบาลไหน ซึ่งในวันข้างหน้าจะมีค่าตอบแทนนอกเหนือจาก 2,000 บาท จากการได้เป็นผู้ช่วยพยาบาล ที่ต้องผ่านการอบรมเป็น care giver และเป็นอีกหลาย ๆ หน้าที่ ที่จะมีโอกาสได้ทำเพิ่มเติม และที่สำคัญคือ จะได้รับสิทธิพิเศษเวลาเข้า รพ. เพื่อเป็นสวัสดิการ รวมถึงเครื่องราชฯ ที่อาจจะได้รับ ส่วนข้อกังวลว่ากฎหมายนี้เป็นการทำให้ อสม. ที่มีอายุ 70 ปี หมดยุคได้เป็น อสม. ต่อ นั้น ขอชี้แจงว่ากฎหมายนี้ไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง สำหรับเรื่องเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. 500,000 บาท ที่ต้องรอจนเสียชีวิตถึงจะตกเป็นของทายาท มีแนวคิดที่จะให้สามารถรับเงินก้อนนี้ไปใช้บางส่วนล่วงหน้าก่อน และสุดท้ายเรื่องเงินทุนกู้ยืมของ อสม. ที่มีดอกเบี้ยที่สูงจะนำมาพิจารณาในการประชุมหรือในวันที่ 13 ส.ค. นี้ด้วย</p>	-
<p><b>โรคฝีดาษวานร</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก, thailandplus, hfocus, prd., ch7, ch3plus, thebetter, newtv, js100, TNN)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย สถานการณ์โรคฝีดาษวานรที่เพิ่มขึ้นในทวีปแอฟริกา ร้อยละ 70 เป็นผู้ป่วยเด็ก อัตราป่วยเสียชีวิตประมาณร้อยละ 5 ทาง WHO เตรียมพิจารณาประกาศยกระดับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ จึงได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมยกระดับมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองโรค ทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและ รพ.ทุกแห่ง</p>	-
<p><b>ปูพรมตรวจมินิมาร์ทจีน</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, ch3plus, ch7, thailandplus)</p> <p>- ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ อย. เผยว่า อย. ประสาน สสจ.ทั่วประเทศตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้านำเข้าจากจีน 470 แห่ง พบร้านที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย 80 แห่ง รวมผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย 1,171 รายการ ทั้งอาหารและเครื่องสำอาง โดย สสจ.ได้อายัดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและดำเนินการตามกฎหมาย ย้ำร้านค้าต้องเลือกสินค้าที่ถูกกฎหมายมาขายในร้าน ส่วนผู้บริโภคต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากภาษาไทยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน</p>	-
<p><b>เตือนสูบบุหรี่เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, newtv)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า บุหรี่ไฟฟ้าและละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้ามี่สารพิษ เสพติดรุนแรง ทำลายสุขภาพ โดยเฉพาะอันตรายต่อหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งมีงานวิจัยจำนวนมากในต่างประเทศพบหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสเสี่ยงคลอดทารกก่อนกำหนด หรือทารกที่น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดสูงถึง 1.62 เท่า นอกจากนี้ควันและละอองไอบุหรี่ไฟฟ้า ยังเสี่ยงทำให้การทำงานของรกหรือการลำเลียงอาหารทารกเสี่ยงมีความผิดปกติทางโครงสร้างได้ ดังนั้นเนื่องในวันแม่ปีนี้ กรมฯ จึงขออย่าเตือนหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ที่วางแผนจะมีบุตร ไม่ควรสูบบุหรี่/ บุหรี่ไฟฟ้า และพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือได้รับควันบุหรี่มือสองรวมถึงละอองไอบุหรี่ไฟฟ้า</p>	-
<p><b>โรคฉี่หนู</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย โรคฉี่หนู มักแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝนหรือเกิดพายุมรสุม เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์พาหะ เชื้อมีชีวิตอยู่ได้นานเป็นเดือน สามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้ทางบาดแผลหรือแคระรอย ถลอก รอยขีดข่วน หรืออาจซ่อนไชผ่านผิวหนังที่อ่อนนุ่มจากการแช่น้ำนาน ๆ รวมถึงการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ ข้อมูลตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ก.ค. 67 พบผู้ป่วย 1,952 ราย เสียชีวิต 24 ราย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร และอาชีพรับจ้าง มีประวัติสัมผัสแหล่งน้ำ/ ดินชื้นแฉะ อาการสำคัญที่พบ คือ มีไข้เฉียบพลัน หายใจหอบเหนื่อย ไอแห้ง และปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อน่อง</p> <p>นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำวิธีป้องกันได้ ดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการแช่น้ำเป็นเวลานาน หรือเดินลุยน้ำโคลนด้วยเท้าเปล่า 2. หมั่นล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ 3. รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่และร้อน 4.</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ดูแลทำความสะอาดที่พัก บ้านเรือนและห้องครัวให้สะอาด และ 5.หากมีไข้สูง ร่วมกับปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่น่อง หลังจากสัมผัสพื้นที่น้ำขัง/ ดินที่มีโอกาสปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ ห้ามซื้อยามารับประทานเอง ควรไปพบแพทย์ทันที และแจ้งประวัติเสี่ยง</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, nationtv, workpointnews)</p> <p>- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เผย 4 จังหวัดอีสานล่าง พบผู้ป่วยโรคฉี่หนูแล้ว 81 ราย เสียชีวิต 2 ราย โดยโคราชป่วยมากที่สุด 29 ราย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร-รับจ้าง ย้ำประชาชนเข้มมาตรการป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงลุยน้ำย่ำโคลนด้วยเท้าเปล่า หากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน</p>	
<p><b>เด็กไทยพัฒนาการล่าช้าด้านภาษา</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การขับเคลื่อนและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ว่า การที่เด็กเกิดน้อยเป็นโอกาสที่เราจะสามารถดูแลเชิงคุณภาพได้มากขึ้น ถือเป็นวิกฤติที่ต้องพลิกเป็นโอกาสให้บุคลากรและพ่อแม่ผู้ปกครองหันมาดูแลเด็กมากขึ้น จากข้อมูลพบพัฒนาการที่มีปัญหามากที่สุด คือด้านภาษา ปัจจัยสำคัญคือการเลี้ยงลูกด้วยหน้าจอมากเกินไป แนะนำพ่อแม่ควรแบ่งเวลาให้ลูกอย่างเหมาะสม ให้เด็กได้เล่นอย่างธรรมชาติโดยไม่ใช้อุปกรณ์ไฮเทคมากเกินไป และให้เวลามีปฏิสัมพันธ์กับลูก กรณีพ่อแม่ต้องไปทำงานไม่มีเวลาดูแล ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะรับดูแลช่วง 3-6 ขวบ ทาง สธ. พยายามสนับสนุนให้ศูนย์เด็กเล็กขยายลงมาตั้งแต่ 0-3 ขวบมากขึ้น โดยกรมอนามัยเน้นนโยบาย 4D for Health ยกระดับเป็นมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ 1. Development and Play พัฒนาการเด็กและการเล่น 2. Diet คือ เรื่องโภชนาการ โดยเฉพาะเน้นนมให้เจริญเติบโตสมวัย ได้นอนหลับอย่างเต็มที่ จะทำให้เด็กเติบโตสูงใหญ่ 3. Dental คือ ช่องปากและฟัน ดูแลตั้งแต่ฟันน้ำนมอย่าให้ผุ ฟันแท้จะขึ้นมามีสุขภาพที่ดี และ 4. Disease ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและการป้องกันควบคุมโรค เช่น การล้างมือ เด็กป่วยต้องมีการแยกตัว</p>	-
<p><b>มาตรการสกัดกั้นเครื่องสำอางเถื่อน</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงประเด็นข่าว NGO ฟิลิปปินส์ พบเครื่องสำอางยี่ห้อหมอยันฮี (Dr.Yanhee) ปนเปื้อนสารปรอท ระบาดหนักในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จำหน่ายในประเทศฟิลิปปินส์ ว่า ไม่ทราบแหล่งผลิตแน่ชัดว่าผลิตจากประเทศไทยจริงหรือไม่ ที่ผ่านมา ออย. ได้เก็บตัวอย่างเครื่องสำอางครีมนมหมอยันฮีมาตรวจ พบเป็นเครื่องสำอางเถื่อน ไม่มีใบรับจดแจ้ง ไม่ระบุผู้ผลิต พบสารห้ามใช้ และได้มีการสั่งปิดร้านค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายหลายรายแล้ว ยืนยันว่า ออย. มีมาตรการสกัดกั้นเฝ้าระวังเครื่องสำอางเถื่อนที่ไม่ปลอดภัยต่อประชาชน พร้อมทั้งออกประกาศผลวิเคราะห์ และแจ้งเตือนผ่านระบบ ASEAN PMAS หากพบผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัยดำเนินคดีทันที</p>	-